



คำสั่งคณะกรรมการคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ด้วยคณะกรรมการคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะกรรมการคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เลขานุการ

หน้าที่ ๑. อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. กำกับ ติดตาม ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

/๒. คณะ...

## ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย		ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา		กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย		กรรมการ
หัวหน้างานบริหารและวางแผน		กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา		กรรมการ
นายจักรพงษ์	จิตต์จำนงค์	กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ	จันทิพย์	กรรมการ
นางสาวนลพรรณ	ขันติกุลานนท์	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	สุภารัตน์	กรรมการ
นางสาวณปภัช	สมานวงศ์	กรรมการ
นางสาวนภารัตน์	เกษตรสมบูรณ์	กรรมการ
นางสาวฉวีฟ้า	หัตถ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสิริอร	ตระกูลเมธี	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดการเรียนการสอน กิจกรรม และดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะ  
แก้ปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงาน ของการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์)  
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี